



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๗  
ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๗ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน ๑๑ เดือน ราคากลางตั้งไว้ ๖๖๐,๐๐๐.- บาท (-หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) จำนวน ๑ โครงการ

**ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ๙๙/๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน หากผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาไม่มารับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะถือว่าผู้นั้นได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่างๆดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนมิได้

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. (นาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ) เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนจะพิจารณาแยกเป็นรายโครงการ)

ยื่นซองสอบราคาได้ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (นาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ เอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ - วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๔๕-๐๓๗๖ ในวันและเวลาราชการหรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.lumphoon.go.th](http://www.lumphoon.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นายเสกสรรณ กาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

Created with

Created with

 **nitro**<sup>PDF</sup> professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://nitropdf.com/professional)